



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Quốc hội tiến hành chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội



Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ tư. Tại kỳ họp này, hoạt động chất vấn sẽ không theo nhóm vấn đề như thông lệ mà các đại biểu Quốc hội sẽ trực tiếp

chất vấn về các nội dung liên quan đến thực hiện 6 nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn. Nội dung chất vấn thuộc lĩnh vực nào thì trách nhiệm trả lời sẽ do các bộ trưởng, trưởng ngành đó chịu trách nhiệm trả lời. Những vấn đề liên quan đến điều hành chung của Chính phủ thì các Phó Thủ tướng Chính phủ trả lời. Riêng đối với câu hỏi thuộc lĩnh

vực của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ do Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực đó trả lời. Sau các phần trả lời của các thành viên Chính phủ tại mỗi phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ sẽ báo cáo làm rõ thêm những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ. Tham gia chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại biểu Phạm Văn

Tuân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả bước đầu về cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, từ thực tiễn của các tỉnh đồng bằng sông Hồng nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng đang gặp khó khăn về việc

(Xem tiếp trang 4)

VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Làm việc với huyện Hưng Hà



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều ngày 31/10, UBND tỉnh làm việc với huyện Hưng Hà về kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Xác định chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, huyện Hưng Hà đã ban hành kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2018 - 2020, huy động các nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ

huyện đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân. Thành lập 3 tổ công tác của huyện tổ chức rà soát các điểm quy hoạch sử dụng đất. Tổ chức tập huấn, triển khai các văn bản về xây dựng NTM. Về kết quả chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng NTM, Hưng Hà đạt 5/9 tiêu chí. Đến tháng 9/2018, toàn huyện có 20 xã đáp ứng tiêu chí theo Quyết định số 09 của UBND tỉnh; 12 xã tiếp tục hoàn thiện các tiêu mục ở các tiêu chí theo Quyết định số 09 của UBND tỉnh.

(Xem tiếp trang 4)

MAI THƯ

HUNG HÀ Đối thoại trực tiếp với nhân dân

Sáng ngày 31/10, Huyện ủy Hưng Hà tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Minh Khai (Hưng Hà). Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tới dự. Cuộc đối thoại do đồng chí Vũ Kim Cú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì. Tham gia cuộc đối thoại còn có đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, bí thư các xã, thị trấn trong huyện và 100 người dân xã Minh Khai.

Trong không khí cởi mở, xây dựng đã có 27 ý kiến, kiến nghị của nhân dân địa phương đưa ra, trong đó lĩnh vực xây dựng Đảng 2 ý kiến; kinh tế 6; tài nguyên môi trường 4; thương binh xã hội 3; kinh tế hạ tầng 3; văn hóa 2; về các lĩnh vực nông thôn mới, cơ chế chính sách, y tế, an ninh trật tự, bảo hiểm xã hội, tài chính, quân sự, mỗi lĩnh vực có 1 ý kiến. Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, đồng chí Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện Hưng Hà đã lắng nghe, giải trình và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân.

Cuộc đối thoại nhằm phổ biến, tuyên truyền, giải thích chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ và nhân dân. Đồng thời, giúp người đứng đầu cấp ủy nắm được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Qua đó, từng bước tập trung giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

NGỌC MAI

QUỲNH PHỤ Phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo

Nhân tháng hành động vì người nghèo năm 2018, sáng ngày 31/10, Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Ban vận động quỹ vì người nghèo huyện tổ chức lễ phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã triển khai công văn của Huyện ủy Quỳnh Phụ về tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo vận động xây dựng quỹ vì người nghèo nhân tháng hành động vì người nghèo năm 2018, thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ huyện tới các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện phát huy truyền thống đoàn kết "tương thân, tương ái", tích cực tham gia ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2018, thiết thực giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã đăng ký ủng hộ với số tiền 449 triệu đồng.

TRỊNH CƯỜNG

Hát cho bệnh nhân nghe và quyên góp ủng hộ quỹ bệnh nhân nghèo

Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức đêm nhạc chủ đề "Hát cho bệnh nhân nghe" và quyên góp ủng hộ quỹ bệnh nhân nghèo của Bệnh viện.

Với các ca khúc ý nghĩa như: Cô gái ngành Y, Mẹ tôi, Sống như những đóa hoa, Hạnh phúc ngành Y, Hát về Tổ quốc..., các ca sĩ chuyên và không chuyên bằng lời ca, tiếng hát của mình đã chuyển tải nhiều thông điệp ý nghĩa và niềm vui tới người bệnh, những nhà hảo tâm. Đặc biệt, đêm nhạc có sự tham gia của linh mục và sự thấy để chia sẻ, truyền niềm tin, nghị lực sống, động viên người bệnh can đảm, lạc quan, phối hợp tốt với các thầy thuốc chữa trị bệnh, bởi bên cạnh luôn có sự chăm sóc của các y bác sĩ, gia đình, sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng.

Trong đêm nhạc, nhiều tập thể, cá nhân, cán bộ, viên chức Bệnh viện đã quyên góp, ủng hộ vào quỹ bệnh nhân nghèo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổng số tiền 130 triệu đồng. 10 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Khoa Thận nhân tạo, Tim mạch, Trung tâm Ung bướu đã được trao hỗ trợ trực tiếp số tiền 1 triệu đồng/người; 30 bệnh nhân khác được trao hỗ trợ 500.000 đồng/người.

HÀ DUNG

Hội thảo báo chí truyền thông chính sách BHXH, BHYT

Sáng ngày 31/10, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo báo chí truyền thông chính sách BHXH, BHYT trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Dự hội thảo có đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và hơn 100 đại biểu là các nhà lãnh đạo quản lý báo chí, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi về thực trạng, vấn đề đặt ra trong hoạt động tác nghiệp báo chí về BHXH, BHYT trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; trách nhiệm, chất lượng cung cấp thông tin của ngành Bảo hiểm xã hội cho báo chí; đánh giá phân tích thực tiễn, những thuận lợi, khó khăn bất cập trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng chính sách, kết quả tổ chức thực hiện... Bên cạnh đó, nhiều đại biểu đã đưa ra những kiến nghị và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong bối cảnh hiện nay. Hơn 20 tham luận, ý kiến được nêu tại hội thảo đã làm sáng rõ hơn vai trò của BHXH, BHYT trong công tác an sinh xã hội cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền về chính sách

(Xem tiếp trang 4)

HOÀNG LANH

Tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả



Lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà cao tầng giúp tiết kiệm điện năng. Ảnh internet

Sáng ngày 31/10, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) tổ chức hội nghị tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người dân xã Minh Tân, huyện Hưng Hà.

Bên cạnh nghe và nghiên cứu các quy định của pháp luật; các tổ chức, cá nhân được cán bộ của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển

(Xem tiếp trang 4)

KHẮC QUẢN

Đẩy lao động tại Hàn Quốc về nước đúng hạn

(Xem trang 3)



Lao động Việt Nam làm việc ở một nông trại tại Hàn Quốc.

Ảnh internet

ĐÔNG HƯNG Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường

(Xem trang 2)



Đoàn viên thanh niên, học sinh Trường THPT Mê Linh (Đông Hưng) tham gia vệ sinh môi trường.